



สรุปผลการเข้าร่วมประชุมประธานรัฐสภาโลก  
ครั้งที่ ๔ ของคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๕๘  
ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา



ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำคณะผู้แทน-  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย (๑) นายวีระศักดิ์ พุทธตระกูล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (๒) พลเอก  
สมเจตน์ บุญถนอม สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (๓) พลตำรวจเอก พิเชิต ควรเดชะคุปต์ สมาชิกสภานิติ-  
บัญญัติแห่งชาติ และ (๔) พลอากาศเอก อิทธิพร ศุภวงค์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้ติดตาม  
และข้าราชการจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมการประชุม-  
ประธานรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๔ (The Fourth World Conference of Speakers of Parliament) ในระหว่างวันที่  
๓๑ สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๕๘ ณ อาคารสำนักงานใหญ่สหประชาชาติ (United Nations Headquarters)  
นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา การประชุมนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือของสหภาพรัฐสภา (Inter – Parliamentary  
Union : IPU) และสหประชาชาติ (United Nations : UN) ในฐานะพันธมิตรระดับองค์การระหว่างประเทศ  
ท่ามกลางผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้กว่า ๑,๐๐๐ คน

หัวข้อหลักของการประชุม คือ “Placing Democracy at the Service of Peace and  
Sustainable Development : Building the World the People Want” ซึ่งกล่าวถึงองค์ประกอบ ๓ ส่วน  
อันได้แก่ “สันติภาพ ประชาธิปไตย และการพัฒนา” และมีวาระการประชุมที่เน้นบทบาทของรัฐสภาต่อการ-  
ผลักดันการพิจารณาประเด็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) หรือ  
“เป้าหมาย SDGs” โดยประเทศสมาชิกสหประชาชาติ อีกทั้ง การประชุมในครั้งนี้ได้มีการรับรองปฏิญญาการ-  
ประชุม (Declaration) ซึ่งเป็นเอกสารเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสุดยอดสหประชาชาติ (UN Summit) ในช่วง  
ปลายเดือนกันยายน ศกนี้ ทั้งนี้ “เป้าหมาย SDGs” เป็นการต่อยอดจากวาระการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ  
(Millennium Development Goals : MDGs) ที่จะสิ้นสุดลงในปีนี้ โดยหากได้รับความเห็นชอบ “เป้าหมาย  
SDGs” จะได้รับการประกาศเป็นเป้าหมายการพัฒนาของสหประชาชาติ จนถึงปี ๒๕๗๓ (ค.ศ. ๒๐๓๐)

การปฏิบัติภารกิจของคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการประชุมประธานรัฐสภาโลก  
ครั้งที่ ๔ สรุปผลได้ดังนี้

#### ๑. พิธีเปิดการประชุมประธานรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๔



บรรยากาศระหว่างพิธีเปิดการ-  
ประชุมประธานรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๔  
ณ ห้องประชุมสมัชชา (General  
Assembly Hall) อาคารสำนักงาน-  
ใหญ่สหประชาชาติ

เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสมัชชา (General Assembly Hall) ชั้น ๒ อาคารสำนักงานใหญ่สหประชาชาติ การประชุมประธานรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๔ เริ่มต้นขึ้นในช่วงแรกเป็นการกล่าวปาฐกถาโดยบุคคลสำคัญของทั้งสหภาพรัฐสภาและสหประชาชาติ ได้แก่

(๑) นายซาแบร์ โฮสเซน โชว์ดรี (Mr. Saber Hossain Chowdhury) ประธานสหภาพรัฐสภา

(๒) นายบัน คี - มูน (Mr. Ban Ki - Moon) เลขาธิการสหประชาชาติ

(๓) นายแซม คาฮัมบา คูเตซา (Mr. Sam Kahamba Kutesa) ประธานการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ครั้งที่ ๖๙ และ

(๔) นายฟอเรสต์ สตีเวน วิตเทกเกอร์ (Mr. Forest Steven Whitaker) นักแสดง นักสิทธิมนุษยชน และทูตพิเศษแห่งองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ด้านสันติภาพและการประนีประนอม



ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ที่ ๓ จากขวา) พร้อมด้วยนายวีระศักดิ์ พุทธะกุล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ที่ ๒ จากขวา) นางสาวทิพย์ เชาวลิตถวิล รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (ขวาสุด) และนางชลลดา กันค้อย ผู้อำนวยการสำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ (ซ้ายสุด) ถ่ายรูปร่วมกับนายซาแบร์ โฮสเซน โชว์ดรี ประธานสหภาพรัฐสภา (ที่ ๒ จากซ้าย) และมิสมาร์ลีน เทมเมอร์แมน ผู้อำนวยการส่วนอนามัยการเจริญพันธุ์และวิจัย องค์การอนามัยโลก (ที่ ๓ จากซ้าย)



ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ซ้ายสุด) พร้อมด้วยนายวีระศักดิ์ พุทธะกุล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ที่ ๒ จากขวา) และนางสายทิพย์ เชาวลิทถวิล รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (ขวาสุด) ถ่ายรูปร่วมกับนายมาร์ติน จุนกอง เลขาธิการสหภาพรัฐสภา (ที่ ๒ จากซ้าย) และมีสมาร์ติน เทมเมอร์แมน ผู้อำนวยการส่วนอนามัยการเจริญพันธุ์และวิจัยองค์การอนามัยโลก (กลาง)

นายซาแบร์ โฮสเซน โชว์ตรี (Mr. Saber Hossain Chowdhury) ประธานสหภาพรัฐสภา กล่าวเปิดการประชุมประธานรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๔ โดยมีใจความสำคัญว่า สหประชาชาติต้องเผชิญกับความท้าทายเพื่อไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และไม่ใช่อะไรรัฐสภาทุกรัฐสภาที่จะมีความพร้อมในการดำเนินการในเรื่องเหล่านี้ ดังนั้น จึงเป็นเงื่อนไขของรัฐสภาที่จะต้องเน้นกระบวนการที่จะนำไปสู่การปฏิบัติ และนับเป็นช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์เพื่อไปสู่การเปลี่ยนแปลงโดยแท้จริง จึงไม่อาจมองข้ามบทบาทของภาคีรัฐสภาในฐานะที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญต่อการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

นายบัน คี - มูน (Mr. Ban Ki - Moon) เลขาธิการสหประชาชาติ กล่าวถ้อยแถลงโดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการชมเชยสมาชิกรัฐสภาทั่วโลก และสหภาพรัฐสภาต่อบทบาทอันประเมินค่ามิได้ในการร่างกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ “เป้าหมาย SDGs” นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมของฝ่ายนิติบัญญัติต่อการนำเรื่องดังกล่าวไปปฏิบัตินับเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญเพื่อเป็นหลักประกันว่าวาระดังกล่าวจะได้รับการเปลี่ยนแปลงจากวาระในระดับโลกเป็นวาระในระดับชาติ ทั้งนี้ ประชาชนทั้งหลายจะเล็งเห็นบทบาทของรัฐสภาในการตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อให้ “เป้าหมาย SDGs” ประสบความสำเร็จ รวมถึงการยกร่างกฎหมายและการลงทุนเพื่อให้โครงการต่าง ๆ เป็นความจริง

นายแซม คาฮัมบา คูเตซา (Mr. Sam Kahamba Kutesa) ประธานการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ครั้งที่ ๖๙ กล่าวโดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับเอกสารผลลัพธ์ซึ่งยกร่างขึ้นโดยการเจรจาของสมาชิกสหประชาชาติ ที่เรียกว่า “การเปลี่ยนแปลงโลกของเรา : วาระของปี ๒๐๓๐ เพื่อการพัฒนา” (Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development) นับเป็นความพยายามในการเตรียมการและเจรจาที่มุ่งให้เป็นโอกาสแห่งประวัติศาสตร์เพื่อเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นกว่าเดิม ในส่วนของสมาชิกรัฐสภาสามารถให้การสนับสนุนต่อวาระแห่งการพัฒนาจากความต้องการของประชาชน รวมถึงความสามารถของรัฐบาลเพื่อบรรลุความหวังในการพัฒนา สมาชิกรัฐสภาควรดำเนินการต่อไปเพื่อเป็นกระบอกเสียงของประชาชนและให้ประชาชนเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการพัฒนา ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความ-

เป็นเจ้าของ (Ownership) ของประชาชน ภายใต้วาระแห่งการพัฒนาใหม่และการปฏิบัติตามวาระแห่งการพัฒนา ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จ อนึ่ง ยังได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับบทบาทของรัฐสภาต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการเสนอแนะให้มีการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม

นายฟอเรสต์ สตีเวน วิตเทกเกอร์ (Mr. Forest Steven Whitaker) นักแสดง นักสิทธิมนุษยชน และทูตพิเศษแห่งองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ด้านสันติภาพและการประนีประนอม กล่าวโดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับประสบการณ์ตรงของตนที่เผชิญในขณะปฏิบัติภารกิจในฐานะทูตพิเศษของยูเนสโก โดยเฉพาะความจำเป็นที่โลกจะต้องหันมาให้ความสำคัญต่อเด็กเยาวชน และสตรี เนื่องจากการปฏิบัติกับคนเหล่านี้เปรียบได้กับการหว่านเมล็ดพันธุ์ซึ่งต้องอาศัยการดูแลเอาใจใส่ที่ดี ในตัวของเยาวชนทุกคนมีเมล็ดพันธุ์ที่เป็นพลังและอัตลักษณ์ซ่อนอยู่ ซึ่งหากเราสามารถทำให้เยาวชนเหล่านี้กินดีอยู่ดี มีการศึกษา และมีงานทำในชุมชนเพื่อบรรลุความจำเป็นขั้นพื้นฐานของมนุษย์ อัตลักษณ์ที่แท้จริงของเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นก็จะออกดอกออกผลเป็นดอกไม้ที่มีความงดงามทั่วโลก

หลังจากนั้น คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้รับฟังการนำเสนอรายงาน (Presentation of Reports) ในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

(๑) หัวข้อ “การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะอันสำคัญของที่ประชุมประธานรัฐสภาโลกครั้งก่อนและมิติด้านรัฐสภาในความร่วมมือระหว่างประเทศ” (Implementation of major recommendations of previous Speakers’ Conferences and the growing parliamentary dimension to international cooperation) นำเสนอโดย มิส รีเบคกา คาดากา (Ms. Rebecca Kadaga) ประธานรัฐสภายูกันดา กล่าวย้อนไปถึงปฏิญญาการประชุมประธานรัฐสภาโลกในอดีตที่ผ่านมา โดย

(๑.๑) ในการประชุมประธานรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๑ เมื่อปี ๒๕๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๐) ที่ประชุมรับรองปฏิญญาอันมีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความท้าทายในเรื่องต่าง ๆ อาทิ สันติภาพและความมั่นคงสภาพแวดล้อม ผลกระทบจากโลกรากิวัตน์ ความยากจนและหนี้สิน เป็นต้น ซึ่งเรียกร้องให้มีการปฏิรูปองค์การสหประชาชาติเพื่อรับมือกับความท้าทายเหล่านี้

(๑.๒) ในการประชุมประธานรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๒ เมื่อปี ๒๕๔๘ (ค.ศ. ๒๐๐๕) ที่ประชุมรับรองปฏิญญาอันมีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเกี่ยวกับธรรมาภิบาลโลก (Global Governance) ซึ่งต้องการกลไกที่มีประสิทธิภาพและการตรวจสอบ โดยรัฐสภามีบทบาทสำคัญอีกทั้งยังเรียกร้องให้ทั้งสหประชาชาติและสหภาพรัฐสภาร่วมมือกันในเชิงยุทธศาสตร์ และ

(๑.๓) ในการประชุมประธานรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๓ เมื่อปี ๒๕๕๓ (ค.ศ. ๒๐๑๐) ที่ประชุมรับรองปฏิญญาที่มีสาระสำคัญว่าด้วยการไว้วางใจประสพการณ์ที่สั่งสมโดยสมาชิกรัฐสภา ทั้งนี้ เพื่อให้รัฐสภาได้แสดงบทบาทในฐานะตัวแทนของปวงชนได้ดียิ่งขึ้น เกิดความโปร่งใส การเข้าถึงได้ การตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพ

(๒) หัวข้อ “การผลักดันเรื่องความเท่าเทียมทางเพศขึ้นเป็นกระแสหลักในวงงานรัฐสภา” (Mainstreaming gender equality into the work of parliaments) นำเสนอโดย มิส ซานติ บาย ฮานูมานจี (Ms. Santi Bai Hanoomanji) ประธานสภาแห่งชาติมอริเชียส และนายนอร์เบิร์ต แลมเมอร์ท (Mr. Norbert Lammert) ประธานสภาผู้แทนรัฐเยอรมนี กล่าวในประเด็นความเท่าเทียมกันทางเพศซึ่งเป็นวัตถุประสงค์สำคัญที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์สหภาพรัฐสภา ๒๕๕๕ – ๒๕๖๐ (ค.ศ. ๒๐๑๒ – ๒๐๑๗) ซึ่งมีเป้าหมายหลักที่จะเพิ่มจำนวนสมาชิกรัฐสภาสตรีทั่วโลก ส่งเสริมและเพิ่มบทบาทของสตรีในรัฐสภา และเสริมสร้างความสามารถของรัฐสภาในการส่งเสริมให้ความเท่าเทียมกันทางเพศเป็นกระแสหลักและปกป้องสิทธิของสตรี



ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมประธานรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๔ ช่วงการอภิปรายทั่วไป (General Debate)

จากนั้นจึงเข้าสู่การอภิปรายทั่วไป (General Debate) ซึ่งเปิดโอกาสให้ประธานรัฐสภาจากรัฐสภาสมาชิกและประธานองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศอื่น ๆ ขึ้นกล่าวถ้อยแถลงในโอกาสการประชุมประธานรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๔ โอกาสนี้ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้รับฟังสุนทรพจน์ของประธานรัฐสภา และได้เข้าทักทายและแสดงความยินดีกับนายจาง เต๋อเจียง (Mr. Zhang Dejiang) ประธานสภาประชาชนแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายหลังจากที่นายจาง เต๋อเจียงได้กล่าวสุนทรพจน์เสร็จสิ้น



ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยนายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าแสดงความยินดีกับนายจาง เต๋อเจียง ประธานสภาประชาชนแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน

## ๒. การกล่าวสุนทรพจน์โดยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๓๐ นาฬิกา (เวลาท้องถิ่น ณ นครนิวยอร์ก) ณ ห้องคณะกรรมการทรัสต์ (Trusteeship Council Chamber) ชั้น ๒ อาคารสำนักงานใหญ่สหประชาชาติ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้แสดงบทบาทนำในเวทีการประชุมประธานรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๔ ในครั้งนี้ โดยการกล่าวสุนทรพจน์ (Address) ต่อที่ประชุม ทั้งนี้ สารสำคัญของสุนทรพจน์โดยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เกี่ยวข้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประชาธิปไตยและการพัฒนาจำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกภาคส่วน นอกจากนี้ ยังได้ชี้ให้เห็นว่ารัฐสภาสามารถสนับสนุนให้เกิดสันติภาพโดยส่งเสริมให้เกิดการเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในทุกกระดับ และในตอนท้ายได้ระบุว่าการประชุมในครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนและส่งเสริมประสบการณ์ร่วมกัน



ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวสุนทรพจน์ในโอกาสการอภิปรายทั่วไป (General Debate)

## ๓. การรับฟังการอภิปรายกลุ่มย่อย หัวข้อ “การเปลี่ยนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปสู่การปฏิบัติ”

เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา (เวลาท้องถิ่น ณ นครนิวยอร์ก) ณ ห้องประชุมหมายเลข ๔ อาคารสำนักงานใหญ่สหประชาชาติ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เข้าร่วมรับฟังการอภิปรายกลุ่มย่อย ในหัวข้อเรื่อง “การเปลี่ยนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปสู่การปฏิบัติ” โดยมีนายซาแบร์ โฮสเซน โชว์ดรี (Mr. Saber Hossain Chowdhury) เป็นผู้ดำเนินรายการ (Moderator) ที่ประชุมได้อภิปรายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการให้รัฐสภามีบทบาทนำต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ “เป้าหมาย SDGs” ภายในปี (ค.ศ. ๒๐๓๐) โดยเรียกร้องให้ฝ่ายนิติบัญญัติดำเนินการควบคู่กับฝ่ายบริหารในการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ “เป้าหมาย SDGs”



ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับฟังการอภิปรายกลุ่มย่อย หัวข้อ “การเปลี่ยนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปสู่การปฏิบัติ”

#### ๔. การรับรองปฏิญญาการประชุมและพิธีปิดการประชุมประธานรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๔

เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา – ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสมัชชา (General Assembly Hall) ชั้น ๒ อาคารสำนักงานใหญ่สหประชาชาติ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการประชุมประธานรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๔ เข้าร่วมการประชุมประธานรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๔ เป็นวันสุดท้าย ซึ่งมีการนำเสนอผลการประชุมการอภิปรายกลุ่มย่อย ๒ หัวข้อ คือ “การเปลี่ยนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปสู่การปฏิบัติ” และ “การตรวจสอบโดยรัฐสภา : ประเด็นความท้าทายและโอกาส” นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ให้การรับรองปฏิญญาการประชุมภายใต้หัวข้อเรื่อง “Placing Democracy at the Service of Peace and Sustainable Development : Building the World the People Want”

ปฏิญญาการประชุมประธานรัฐสภาโลกภายใต้หัวข้อเรื่อง “Placing Democracy at the Service of Peace and Sustainable Development : Building the World the People Want” ได้ให้ความสำคัญกับการแสวงหาความร่วมมือในทุกระดับเพื่อแก้ไขปัญหาที่โลกเผชิญอยู่ นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการดำเนินการในสามส่วน คือ (๑) การมีส่วนร่วมของประชาชน เน้นย้ำหลักการขาดความไม่เท่าเทียมกันในทุกมิติ หลักการพื้นฐานเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และการส่งเสริมให้ภาคีรัฐสภาทำงานใกล้ชิดกับประชาชน (๒) การพัฒนาที่ยั่งยืน เน้นย้ำบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของรัฐสภาในการส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals : MDGs) และการต่อยอดความสำเร็จไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) หรือ “เป้าหมาย SDGs” จำนวน ๑๗ ประการ ซึ่งมุ่งเน้นที่ “คน” เป็นศูนย์กลาง และ (๓) ความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยให้การสนับสนุนสหประชาชาติ ในฐานะองค์กรหลักด้านความร่วมมือระดับโลก ส่วนสหภาพรัฐสภาเป็นองค์กรรัฐสภาระดับโลกที่มีบทบาทต่อการขับเคลื่อนและดำเนินการร่วมกับสหประชาชาติ

นอกจากนี้ คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติยังได้มีโอกาสเข้าร่วมในกิจกรรมอื่น ๆ ในโอกาสการประชุมประธานรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๔ ดังต่อไปนี้

## ๕. การเข้าร่วมในงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำโดยประธานสภาผู้แทนราษฎรญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา (เวลาที่ท้องถิ่น ณ นครนิวยอร์ก) ณ ห้องรับรอง ชั้น ๑๘ โรงแรม เดอะ คิตาโนะ (The Kitano) ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และนายวีระศักดิ์ พุทธะกุล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ โดยนายทาดาโมริ โอชิมา (Mr. Tadamori Oshima) ประธานสภาผู้แทนราษฎรญี่ปุ่น เป็นเจ้าภาพ ซึ่งในโอกาสดังกล่าว ประธานสภาผู้แทนราษฎรญี่ปุ่นได้เชิญประธานรัฐสภาจากประเทศในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนเข้าร่วมด้วย สำหรับประเด็นสนทนาในระหว่างการประชุมอาหารค่ำ คือ ประเด็นที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ในเชิงเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนระหว่างอาเซียนและญี่ปุ่น ความร่วมมือในระดับต่าง ๆ ระหว่างกัน ในฐานะที่อาเซียนและญี่ปุ่นเป็นพันธมิตรและคู่เจรจา มากกว่า ๔๐ ปี การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน รวมถึงความพยายามของญี่ปุ่นที่มีส่วนช่วยสนับสนุนให้เกิดการเสริมสร้างขีดความสามารถและการพัฒนาในภูมิภาคอาเซียนประสบความสำเร็จอย่างก้าวกระโดด



ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยนายวีระศักดิ์ พุทธะกุล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมในงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ โดยนายทาดาโมริ โอชิมา ประธานสภาผู้แทนราษฎรญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพ

## ๖. การหารือทวิภาคีระหว่างเบลารุส - ไทย

เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา (เวลาที่ท้องถิ่น ณ นครนิวยอร์ก) ณ ห้องประชุม C อาคารสำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นายวลาดีเมียร์ อังเดรเชนโก (Mr. Vladimir Andreichenko) ประธานสภาผู้แทนราษฎรเบลารุส ได้ขอพบปะหารือทวิภาคีกับศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมีนายวีระศักดิ์ พุทธะกุล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมหารือด้วย อนึ่ง ประเด็นสำคัญในการหารือ สามารถสรุปได้ ดังนี้

### (๑) มิติความสัมพันธ์ทางด้านรัฐสภา

(๑.๑) ฝ่ายเบลารุสได้สอบถามถึงความคืบหน้าในการจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา ระหว่างกัน ซึ่งฝ่ายเบลารุสได้ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพเบลารุส - ไทย จนเสร็จสิ้นกระบวนการ คือ ได้มีคณะกรรมการบริหารหน่วย พร้อมกันนี้ได้แจ้งให้ฝ่ายไทยทราบเรียบร้อยแล้ว ขณะที่ฝ่ายไทยแจ้งความคืบหน้าว่าได้มีการจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพ ไทย - เบลารุสแล้ว อย่างไรก็ตาม ยังอยู่ในระหว่างการเลือกสรรคณะกรรมการบริหารหน่วย ซึ่งจักได้แจ้งความคืบหน้าให้ฝ่ายเบลารุสทราบต่อไป



(๑.๒) ฝ่ายเบลารุสยังได้หารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือระดับรัฐสภาระหว่างกัน ซึ่งฝ่ายไทยแสดงความเห็นว่าหากฝ่ายเบลารุสมีเอกสารต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาเรื่องดังกล่าว ฝ่ายไทยมีความยินดีที่จะรับเอกสารนั้นไปพิจารณาเพื่อเริ่มต้นกระบวนการยกร่างข้อตกลงนี้อย่างเป็นทางการ

(๑.๓) ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันที่จะให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างสมาชิกรัฐสภาอย่างเป็นทางการระหว่างกัน

(๒) ความสัมพันธ์ทางการค้าการลงทุน โดยฝ่ายเบลารุสขอการสนับสนุนฝ่ายไทยพิจารณาการจัดทำความร่วมมือทางการค้าระหว่างสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย (Eurasia Economic Union : EEU) รวมถึงการลงทุนในไทยเพื่อผลิตสินค้าส่งออกไปยังสหภาพยุโรป อีกทั้งยังเสนอความช่วยเหลือแก่ไทยในด้านทรัพยากรการผลิตที่จำเป็น โดยฝ่ายเบลารุสมิทรัพยากรที่จำเป็นในด้านการเกษตรและพร้อมเข้ามาลงทุนในการเปิดโรงงานประกอบเครื่องจักร ทั้งนี้ ฝ่ายไทยแสดงความเห็นว่าการแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อซื้อขายระหว่างกัน (Barter Trade) นับเป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นการส่งออกและการค้าให้ขยายตัวมากยิ่งขึ้น รวมถึงการกล่าวถึงการส่งเสริมให้ฝ่ายเบลารุสเข้ามาขยายธุรกิจในไทยและภูมิภาคข้างเคียง

(๓) ความสัมพันธ์ทางการทูต โดยฝ่ายเบลารุสขอให้ฝ่ายไทยยกเว้นการตรวจลงตราแก่นักท่องเที่ยวเบลารุส และการสถาปนาสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ระหว่างกัน ซึ่งฝ่ายไทยแสดงความเห็นว่าจะรับไปพิจารณาและดำเนินการแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยในส่วนของสถานิติบัญญัติแห่งชาติของไทยมีความพร้อมหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาต่อสถานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อจักได้เร่งรัดให้กระบวนการเสร็จสิ้นโดยเร็วอันจะเป็นประโยชน์ต่อความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่าย



ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสถานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสถานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยนายวีระศักดิ์ พุทธะกุล สมาชิกสถานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมในการหารือทวิภาคีกับ นายวลาดีเมียร์ อังเดรเซนโก ประธานสภาผู้แทนราษฎรเบลารุส

### ๗. การเข้าร่วมในพิธีวางแผ่นจารึกต้นไม้ “The Tree of Peace and Unity”

เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๙.๓๐ นาฬิกา (เวลาท้องถิ่น ณ นครนิวยอร์ก) บริเวณลานสนามหญ้าข้างอาคารการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการประชุมประธา-  
 ธิปไตยโลก ครั้งที่ ๔ พร้อมด้วยนายชยพันธ์ บำรุงพงศ์ รองผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก เข้าร่วมในพิธีวางแผ่นจารึกต้นไม้ “The Tree of Peace and Unity” ท่ามกลางประธานรัฐสภาจากทั่วโลก ทั้งนี้ นายซาเบอร์ โฮสเซน โชว์ดรี (Mr. Saber Hossain Chowdhury) ประธานสภาพรัฐสภาเป็นแขกพิเศษ ร่วมในพิธีดังกล่าว สำหรับต้นไม้ “The Tree of Peace and Unity” ปลูกขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และเป็นพันธุ์ไม้ชื่อ “Weeping Cherry” พิธีวางแผ่นจารึกต้นไม้เป็นการให้ความสำคัญต่อการรำลึกถึงการ-  
 ครบรอบ ๗๐ ปี ของ ๒ เหตุการณ์ คือ การยุติสงครามโลก ครั้งที่ ๒ ในทวีปยุโรป และการยุติสงครามใน ภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก



ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติ-  
 แห่งชาติ เข้าร่วมในพิธีวางแผ่นจารึกต้นไม้ “The Tree of Peace and Unity” บริเวณลานสนามหญ้าข้างอาคาร  
 การประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ

ในโอกาสการประชุมประธาธิปไตยโลก ครั้งที่ ๔ คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติของไทย ได้ปฏิบัติภารกิจในระหว่างการประชุมได้สำเร็จลุล่วง โดยเฉพาะการแสดงบทบาทในเชิงการทูตรัฐสภา (Parliamentary Diplomacy) ในเวทีการประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศที่มีความสำคัญเช่นนี้ บทบาท ดังกล่าว รวมถึงการแสดงไมตรีจิตต่อรัฐสภาชาติพันธมิตร การแสวงหาความร่วมมือกับรัฐสภาชาติอื่น ๆ และการสนับสนุนบทบาทของสภาพรัฐสภาในฐานะองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศที่มีคุณูปการต่อความสำเร็จ ทั้งหลายส่งผลให้รัฐสภาทั่วโลกได้ยืนหยัดและเป็นกระบอกเสียงของประชาชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ-  
 ดำเนินความร่วมมือเพื่อมุ่งหน้าสู่การนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ “เป้าหมาย SDGs” ไปปฏิบัติต่อไป

เรียบเรียงโดย

นายจุลทรรศน์ ไสกระจำง

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

กลุ่มงานสภาพรัฐสภา

สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร